

Số: /KH-UBND

Lai Châu, ngày tháng năm 2022

## KẾ HOẠCH

### **Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022**

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, bảo vệ rừng được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản, chặt phá, buôn bán các loại gỗ, động vật hoang dã trái phép trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp; một số địa phương có dấu hiệu buông lỏng trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên và để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép kéo dài, chưa kịp thời phát hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý sai phạm; các đối tượng hoạt động khoáng sản, lâm sản trái phép hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng, làm ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương và hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý của Nhà nước.

Nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và có biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề nêu trên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng; các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các cấp, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và bảo vệ rừng.

2. Triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm phát hiện và xử lý vi phạm, giải quyết những vấn đề nổi lên liên quan đến hoạt động khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng; tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác điều tra, nâng cao tỷ lệ xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

3. Phân công trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị, phát huy tính chủ động của đơn vị chủ trì, sự phối hợp tích cực của các đơn vị, triển khai các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, đúng người, đúng hành vi vi phạm.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

1. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp với thực tiễn tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong lĩnh vực này, không để các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp trong việc ngăn chặn tình trạng vi phạm các quy định về tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục của địa phương và các sở, ngành chức năng liên quan. Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng trái phép nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các vi phạm pháp luật có liên quan.

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, thành lập các tổ liên ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển, mua bán khoáng sản, lâm sản gỗ, lâm sản ngoài gỗ, động vật hoang dã trái pháp luật. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án để nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án để răn đe, phòng ngừa chung.

5. Kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch. Xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng.

## **III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

### **1. Công an tỉnh**

- Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản, buôn bán động vật hoang dã trái phép đến hết tháng 5/2022.

- Chỉ đạo phòng, đơn vị chức năng trực thuộc, Công an các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm, điều tra làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan, đặc biệt là

các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, thuê, kích động xúi giục người dân phá rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển khoáng sản, lâm sản gỗ, ngoài gỗ và động vật hoang dã; các đối tượng chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phát hiện khởi tố các vụ vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung (khi đủ điều kiện).

- Giao Công an tỉnh chủ trì thành lập các đoàn công tác liên ngành tiến hành tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn, khu vực, tuyến trọng điểm, phức tạp về khai thác khoáng sản, lâm sản, buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật; các công trình, dự án chuyên mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

## **2. Sở Tài nguyên và Môi trường**

- Rà soát quy hoạch nguồn tài nguyên khoáng sản để xây dựng nội dung phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh; đề xuất cấp phép các điểm khai thác vật liệu xây dựng mới theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản; không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc nạo vét để khai thác khoáng sản trái phép, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng để phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản.

- Báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khoáng sản theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; kiểm tra đối với các dự án, công trình có chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kịp thời phát hiện những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng không đảm bảo các quy định của pháp luật; phối hợp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

## **3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ rừng, địa phương xây dựng, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ rừng, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp; quản lý chặt chẽ, thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt lở bờ sông, hành lang bảo vệ nguồn nước, đảm bảo an toàn đối với các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn; kiểm tra đối với các dự án, công trình có chuyển đổi mục đích rừng, kịp thời phát hiện những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng không đảm bảo các quy định của pháp luật; phối hợp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm về phá rừng trái phép và vi phạm về chuyển đổi mục đích rừng theo quy định.

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo

dục về Lâm nghiệp; nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng tuần tra rừng, kiểm soát, chốt chặn, truy quét tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp, vi phạm các quy định của pháp luật.

**4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:** Chỉ đạo các Đoàn biên phòng thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới, khu vực tiềm ẩn nguy cơ khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng trái phép; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng ngay khi phát hiện theo quy định của pháp luật.

**5. Sở Thông tin và Truyền thông:** Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh, lên án những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản, lâm sản.

**6. Các đơn vị:** Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, các đơn vị chủ rừng tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Công văn số 184/UBND-KTN, ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 88/UBND-KTN ngày 11/01/2022 về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

## **7. UBND các huyện, thành phố**

- Triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tổ chức, cá nhân không tham gia khai thác, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản, lâm sản gỗ, lâm sản ngoài gỗ, động vật hoang dã trái phép; giải tỏa dứt điểm, không để tái diễn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2417/UBND-KTN ngày 26/9/2019 và các Quyết định của UBND tỉnh: số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018; số 1351/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn Luật và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng; các công văn: Số 234/UBND-KTN ngày 28/01/2021; số 88/UBND-KTN ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu.

- Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hoạt động khoáng sản, khai thác rừng trái phép trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo các lực lượng tăng cường tác phối hợp tổ chức giải tỏa, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; tổ chức tuần tra rừng, kiểm tra, kiểm soát khoáng sản, đặc biệt là các khu vực tiềm ẩn nguy cơ khai thác trái phép để ngăn chặn và có biện pháp quản lý, ngăn chặn hiệu quả không để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng trái phép tại địa phương, nhất là khu vực giáp ranh địa giới hành chính.

- Xem xét, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, để xảy ra tình trạng khai thác trái phép.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ 01/3/2022 đến 31/12/2022.**

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ ngày 15 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch (*qua Công an tỉnh*) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo.

**3. Giao Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch này./.**

***Nơi nhận:***

- TT Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: TNMT, NN&PTNT, CT; TC, XD, GTVT, KHĐT, TTTT, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục QLTT, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Kt1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hà Trọng Hải**